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ONLY ONE WAY TO GOD 

ወደ እግዚአብሔር አንድ መንገድ ብቻ 

ይህ የወንጌል ትራክት በኮምፒተር ተተርጉሟል ፡፡ ቋንቋውን ማረም 

ወይም ማሻሻል ከቻሉ እባክዎ ቢሮውን በ info@angp.co.za ያነጋግሩ 

  

እኔ መንገድ እና እውነት ሕይወትም ነኝ ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚሄድ 

የለም። (ዮሐንስ 14: 6) እግዚአብሔርን ለማግኘት ብዙ መንገዶች 

በሐሰተኛ የሃይማኖት አስተማሪዎች ለሰዎች እየቀረቡ ነው ነገር ግን 

በሁሉም ግራ መጋባት ውስጥ አዳኛችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ “እኔ መንገድ 

ነኝ” ሲል መስማት ጥሩ ነው ፡፡ 

 

 

ድምፁን መስማት የሚያስፈልገን ጊዜ ኖሮ ኖሮ ያ ጊዜ አሁን 

ይመስላል። እርግጠኛ ባልሆንንበት ጊዜ ውስጥ እንደኖርን ማንም 

አይክድም ፣ ግን ኢየሱስ በመጀመሪያ እነዚህን ቃላት ሲናገር ዘመኖቹም 

ልክ ያልታወቁ ነበሩ ፡፡ ብዙ ሃይማኖታዊ እና ባህላዊ ትምህርቶች ነበሩ ፣ ግን 

በጣም ትንሽ እውነት ፡፡ ኢየሱስ ለፈሪሳውያን (የሃይማኖት ኑፋቄ) “እኔ እኔን 

ማምለክ ለእነሱ ምንም ፋይዳ የለውም ፣ ምክንያቱም የእኔ ህጎች 
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እንደመሆናቸው ሰው ሰራሽ ህጎችን ያስተምራሉ!” አላቸው ፡፡ (ማቴዎስ 15: 

9) 

ቶማስን የመሰሉ “መንገዱን እንዴት ማወቅ እንችላለን?” የሚለውን ጥያቄ 

የሚጠይቁ በዚህ ግራ በተጋባው ዓለም ውስጥ ዛሬ ብዙዎች እንዳሉ 

ጥርጥር የለውም ፡፡ ምናልባት እነሱ ጮክ ብለው አይጠይቁት ይሆናል ፣ ግን 

ጥያቄው በብዙ ችግር ውስጥ ባሉ ተመሳሳይ ልቦች ውስጥ ነው ፡፡ በአንድ 

ወቅት በልቤ እና በአእምሮዬ ውስጥ ያ ጥርጣሬ ነበር ፣ ግን እግዚአብሔርን 

አመሰግናለሁ ከዚያ በኋላ የለም ምክንያቱም ኢየሱስ “እኔ መንገድ ነኝ” ሲል 

ለእኔ በቂ ነበር ፡፡ 

አዳም በኤደን ገነት ውስጥ እግዚአብሔርን ከማይታዘዘበት ጊዜ አንስቶ ሰው 

ወደ እግዚአብሔር የሚመለስበትን መንገድ ለመፈለግ እየጣረ ነበር 

፡፡ አንዳንዶች እንኳን ሰው በጭራሽ እንደሳተ ይክዳሉ ፡፡ እነሱ በተግባር 

ይናገራሉ ፣ አንድ ልጅ ወደ ዓለም ሲወለድ ቀድሞውኑ ንፁህ ነው እናም 

የሚያስፈልገው በዚያ መንገድ ለማቆየት ብቻ ነው ፡፡ ስለዚህ ያንን 

ለማድረግ በከንቱ ጥረታቸው ይቀጥላሉ ፡ እነሱ ወደ ቤተክርስቲያን ሊያገ 

,ቸው ፣ ተገቢውን ሥልጠና ሊሰጣቸው እና በተወሰነ ዕድሜ ላይ ቢገኙ ፣ 

እንደ ቤተክርስቲያን አባልነት ተቀባይነት እንዲያገኙ ከቻሉ ፣ ይህ በጊዜ ወደ 

ሰማይ ያደርጋቸዋል ብለው ያስባሉ ፡፡ ስለሆነም ወጣቶችን ስለ ማሠልጠን 

ብዙ ወሬዎችን እንሰማለን ፣ ግን ወጣቶች ክርስቶስን እንደ አዳኝ የመቀበል 

አስፈላጊነት በጣም አናሳ ነው ፡፡ 

በእርግጥ ፣ ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚመለስበትን መንገድ መሥራት 

ይችላል ብሎ ማሰብ ፍጹም ተፈጥሯዊ ነው ፡፡ አዳምና ሔዋን በኤደን ገነት 

ውስጥ በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአት ሲሠሩ እርቃናቸውን ለመደበቅ 

ራሳቸውን ለመሸፈን ሞከሩ ፡፡ ከእግዚአብሄር ሸሽተው በአትክልቱ ዛፎች 

መካከል ተደበቁ ፡፡ አዳም ኃጢያቱን ለጌታ ከመናዘዝ ይልቅ ኃጢአት በሠራ 

ጊዜ ከእርሱ ሸሸ ፡፡ አዳም ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ እና በፊቱ 

ተቀባይነት እንዲኖረው አንድ መንገድ ብቻ ነበር እናም እግዚአብሔር 

የመጀመሪያውን እርምጃ ወሰደ ፡፡ አይቶ አዳምን ጠርቶ በዛፎች መካከል 

ተደብቆ አገኘው ፡፡ "ጌታ እግዚአብሔር ከእንስሳት ቆዳ ልብስን ሠራ 

... አዳምንና ሔዋንንም አለበሳቸው ።" (ዘፍጥረት 3 21) ጌታ ፍለጋውን ፣ 

ግኝቱን እና አቅርቦቱን እንዳደረገ ልብ ይበሉ ፡፡ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር 

ለድሆች ፣ በደለኞች ኃጢአተኞች የሰጠውን ዝግጅት እናያለን ፡፡ 
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ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ፡፡ ወደ ዓለም የላከው 

እግዚአብሔር ነው ፡፡ ኃጢአታችንን ሁሉ በእርሱ ላይ የጣለ እርሱ 

እግዚአብሔር ነው ፡፡ የእኛ መሆን የነበረብንን መከራ ፣ መሸከም 

የነበረብንን ሥቃይ ታገሠ ፡፡ በዚያን ጊዜ ሁሉ የእርሱ ሥቃይ ከእግዚአብሄር 

የተላከ ቅጣት ነው ብለን አሰብን ፡፡ ነገር ግን በኃጢአታችን ምክንያት እርሱ 

በሠራነው ክፋት ምክንያት ቆሰለ ፣ ተመታ ፡፡ በተቀበለው ቅጣት ተፈውሰን 

፣ በተቀበለው ምት ተፈውሰናል ሁላችንም ሁላችንም እንደ ጠፉ በጎች 

ነበርን እያንዳንዳችን ወደየራሱ መንገድ እንሄዳለን ጌታ ግን ቅጣቱን በእርሱ 

ላይ እንዲወድቅ አደረገ ፣ ሁላችንም ይገባዋል ፡፡ (ኢሳይያስ 53: 4-6) 

ሰው በአዳም አለመታዘዝ ተሳሳተ ፣ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደተመለሰ 

አንዳንድ ጊዜ ሲገለፅ እንሰማለን። መጽሐፍ ቅዱስ “ክርስቶስ ወደ 

እግዚአብሔር እንዲያቀርባችሁ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ለአንዴና 

ለመጨረሻ ጊዜ ስለ ኃጢአተኞች ሞቶአልና በሥጋ ተገድሏል በመንፈሳዊ ግን 

ሕያው ሆነ” ይላል ፡፡ (1 ጴጥሮስ 3:18) 

ወደ እግዚአብሔር አንድ መንገድ ብቻ ያለው እና ያ መንገድ የህጎች ወይም 

መመሪያዎች ወይም የስነምግባር ስርዓት አይደለም ፣ ነገር ግን ከሰማይ 

በወረደ እና በፍፁም ኃጢአት የሌለበት ሕይወት በኖረ በክብሩ ህያው አካል 

በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው። እርሱን በጣም የሚጠሉትም እንኳ 

በእሱ ላይ ምንም ጥፋት አላገኙም እናም አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ ንፁህ 

ሰው እንደከዳ አምኖ ተቀበለ ፡፡ (ማቴዎስ 27: 4) ስለዚህ በደለኛውን 

የተቀበለው ንፁህ በደለኞችን በደለኛ ወደ እግዚአብሔር እንደሚያመጣ 

እናያለን ፡፡ 

እያንዳንዱ ህያው ሰው ከነፋስ ነፋሻ አይበልጥም ፡፡ (መዝሙር 39: 5) ይህ 

ከእግዚአብሄር ቃል የተሰጠው መግለጫ እኛ በተሻለ ሁኔታ ደካማ እና 

ደካሞች ብቻ እንደሆንን እና ከእኛ የሚፈልገው የእርሱን ፍላጎታችንን እና 

የእርሱን የማዳን ኃይል መገንዘብ ነው ፡፡ 

በመልካም ጤንነት ላይ ያሉ ሰዎች ሐኪም አያስፈልጋቸውም ፣ ስለሆነም 

ራሳቸውን ከሚመጻደቁት ጋር ነው ፣ አዳኝ አያስፈልጋቸውም ብለው ያስባሉ 

፣ ግን እግዚአብሔር “የእኛ ምርጥ ተግባራት እንኳን እስከመጨረሻው ድረስ 

ቆሻሻዎች ናቸው” ብሏል ፡፡ (ኢሳይያስ 64: 6) በእግዚአብሔር ፊት 

ለመቆም ብቁ እንድንሆን ከምርጥ ተግባሮቻችን የተሻለ ነገር 

ይወስዳል። ከእግዚአብሄር ጋር ትክክለኛ ግንኙነትን እና እኛ በክርስቶስ ብቻ 
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የምናገኝ መሆንን ይጠይቃል ፡፡ "እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ 

አደረጋችሁ ፣ እናም እግዚአብሔር ክርስቶስን የእኛ ጥበብ እንዲሆን 

አደረገው። በእርሱ በኩል ከእግዚአብሄር ጋር ቀና ነን ፣ የእግዚአብሔር 

ቅዱሳን ሰዎች ሆነናል እናም ነፃ ወጥተናል።" (1 ቆሮንቶስ 1:30) 

"ክርስቶስ ያለ ኃጢአት ነበር ፣ ነገር ግን እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔርን 

ጽድቅ እንድንካፈል እግዚአብሔር ስለ እኛ ኃጢአታችንን እንዲካፈል 

አደረገው።" (2 ቆሮንቶስ 5 21) የእኛ ኃጢአቶች በእኛ እና በእግዚአብሔር 

መካከል ይቆማሉ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህም እግዚአብሔርን ደስ 

በማሰኘት በመስቀሉ ላይ ለእነሱ ቅጣትን ተቀበለ ፡፡ በእርሱም ወደ 

እግዚአብሔር የሚመጡትን ለማዳን አሁን እና ሁል ጊዜም ይችላል ፡፡ 

ኢየሱስ ታማኝ ምስክር ነው ፡፡ (ራእይ 1 5) እናም ወደ እርሱ የሚመጣውን 

ሁሉ እንደማይመልስ ቃል ገብቷል (ዮሐንስ 6 37) ፡፡ ወደ እርሱ መምጣት 

ማለት በቀላሉ ከኃጢአተኛ ሕይወትዎ መመለስ ፣ ዓለምን ጀርባዎን ማዞር 

፣ እግዚአብሔር ይቅር እንዲልዎት እና እንዲያነፃዎት መጠየቅ ማለት ነው 

፡፡ ጌታን እና የእርሱን ይቅርታ ሲቀበሉ እርሱ ሰላሙን እና ደስታውን 

ይሰጥዎታል። 

ውድ አንባቢ ወደ እግዚአብሔር አንድ መንገድ ብቻ ነው ፣ ጌታ ኢየሱስ 

ክርስቶስን “እኔ መንገድ ነኝ” እንዳለው እንደሚስማው ፡፡ አሁኑኑ 

ተንበርክከው እና ከእሱ ጋር ተነጋገሩ እና ስለ ሕይወትዎ ይንገሩ ፣ እንዳዘኑ 

ይንገሩት ፣ ይቅር እንዲልዎት ይጠይቁ ፣ ኃጢአተኛውን እንዲምርልዎት ፣ 

እንዲያነጹዎት ፣ ልጁ እንዲሆኑዎት እና የዘላለም ሕይወት እንዲሰጥዎ ፡፡ እሱ 

እንደሚያደርግልኝ ቃል ገብቷል ፣ ስለዚህ እርሱን እመኑ እና እንደሰማሁ እና 

ስራው እንደ ተጠናቀቀ በልባችሁ ተረጋግተው ይነሳሉ ፡፡ 

ከዚያ ሂድ እና ከእንግዲህ ኃጢአት አትሥራ ፣ እናም ደካማ እንደሆንክ 

ካገኘህ ጌታ ኢየሱስን እንዲያጠናክርልህ እና በኃጢአት ላይ ድል 

እንዲያደርግህ ጌታ ኢየሱስን ጠይቅ ፡፡ ከዓለም ነገሮች ለመታጠፍ ቁርጥ 

ውሳኔ ያድርጉ ፣ እናም ዓለም ሊሰጥ የማይችለውን ሰላምና ደስታን ብቻ 

አይሰጥዎትም ፣ ነገር ግን የእግዚአብሄርን ማገልገል የሚያስደስት ደስታን 

እንኳን አያጡም ፡፡ ዓለም ለዓለም ነገሮች ለጊዜው ብቻ ናቸው ግን 

እግዚአብሔር የሚሰጠው ለዘላለም ነው። 

መንገዱን ፣ እውነትንና ሕይወትን ወደ እርሱ አዙር ፡፡ 

http://www.angp-hb.co.za/


Download from    www.angp-hb.co.za    page 5  

አታላይው 

ሰይጣን አዳምን እና ሔዋንን ለእውነት ውሸት በመስጠት አሳታቸው 

፡፡ የእርሱ ያልሆነውን አቀረበላቸው እናም ለደስታ ሀዘን እና ለህይወት ሞት 

ሰጣቸው ፡፡ 

የውሸት ጽድቅ 

ከኃጢአት በመመለስ እና በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ የተገኘውን 

በእውነተኛው የኢየሱስ ጽድቅ በኩል እና በእርሱ በኩል የቆሸሸ የራስዎ 

ጽድቅ ሆኖ ሰይጣን የሐሰት ጽድቅ ያቀርብልዎታል ፡፡ 

የውሸት ሰላም 

ሰይጣን ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑ እና ወደ ሰማይ 

እንደሚሄዱ በመንገር የውሸት ሰላም ይሰጣችኋል ፡፡ ኢየሱስ ፈሪሳውያንን 

“እናንተ የአባታችሁ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ የአባታችሁንም ምኞቶች 

መከተል ትፈልጋላችሁ” አላቸው ፡፡ (ዮሐንስ 8:44) ሐዋርያው ዮሐንስ 

እንዲህ ሲል ጽ writesል: - “ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ የዲያብሎስ ነው 

፣ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ኃጢአትን ስላደረገ የዲያብሎስን ሥራ 

ለማጥፋት የእግዚአብሔር ልጅ በዚህ ምክንያት ተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ 

የሆነ ሁሉ ያደርጋል የእግዚአብሔር ባሕርይ በእርሱ ውስጥ አለና ኃጢአትን 

አትቀጥሉ ፣ እናም እግዚአብሔር አባቱ ስለሆነ ፣ ኃጢአትን ሊሠራ አይችልም 

፣ ይህ በእግዚአብሔር ልጆችና በዲያቢሎስ ልጆች መካከል ያለው ግልጽ 

ልዩነት ነው-ማንም ትክክል ያልሆነ ወይም የማያደርግ ሁሉ። ወንድሙን 

መውደድ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ፡፡ (1 ዮሃንስ 3: 8-10) 

የእግዚአብሔር ልጆች መሆን የምንችለው ዳግመኛ በመወለድ ብቻ ነው 

፡፡ አንዳንዶች ግን እርሱን ተቀበሉ በእርሱም አመኑ ስለዚህ የእግዚአብሔር 

ልጆች የመሆን መብት ሰጣቸው በተፈጥሮአቸው የእግዚአብሔር ልጆች 

አልሆኑም ማለት ነው የሰው ልጅ አባት በመሆን በመወለድ አባታቸው ነበር 

ማንም ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ 

አይችልም ፡፡ ሰው በአካል ከሰው ልጆች የተወለደ ነው እርሱ ግን ከመንፈስ 

የተወለደ ነው ፡፡ (ዮሐንስ 1: 12, 13 & 3: 3,6) ሰይጣን ሲኦል ፣ 

እግዚአብሔር የለም ፣ ፍርድም ትንሣኤም እንደሌለ ይነግርዎታል 

፡፡ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ኃጢአቶችዎን ያሳየዎታል እናም 
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የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ልጅ ኃጢአተኛውን 

ኢየሱስን ያሳያል። 

የውሸት ደስታ 

ዲያቢሎስ የሐሰት ደስታን ሊሰጥዎ ይሞክራል ፣ እናም ዓለማዊ ፍላጎቶችን 

ይሰጥዎታል። እነዚህ ግን የነፍስዎን ናፍቆት ማርካት አይችሉም ፡፡ ቢራም 

ሆነ አረቄ የነፍስዎን ጥማት ሊያረካ አይችልም ፡፡ ኢየሱስ ሳምራዊቷን ሴት 

ውሃዋን በሚጠልቅ የውሃ ጥዋት ሊያጠጣት በሚያስችል ውሃ አቅርቦለታል 

፡፡ (ዮሐንስ 4.5-13) ኢየሱስ የሕይወት ምንጭ ነው ፡፡ እርሱ ከሚሰጠን 

ውሃ የምንጠጣ ከሆነ ያ ውሃ በውስጣችን ወደ ዘላለማዊ ሕይወት 

እንደሚወስደው እንደ ምንጭ ምንጭ ይሆናል። በገሃነም ዘላለማዊ ሀዘን 

ብቻ በሚያበቃው የዲያብሎስ የውሸት ባዶ ደስታ አትታለሉ ፡፡ 

የውሸት ብርሃን 

ዲያቢሎስ እንደ ሐሰተኛ ብርሃን ይገለጣል ፡፡ እንደ ብርሃን መልአክ መታየት 

ይወዳል ፡፡ ከመውደቁ በፊት እሱ በጣም ቆንጆ መልአክ ነበር ፣ ግን አሁን 

የለም። እርስዎን ለመፈተን እና ምርኮ አድርጎ ለመያዝ ኃጢአትን በጣም 

ማራኪ እና ቆንጆ እንዲመስል ለማድረግ ይሞክራል ፣ ግን ይህ ብርሃን 

የሐሰት ብርሃን ነው። የጽድቅ ልጅ ኢየሱስ ሲገለጥ የዲያብሎስ ብርሃን 

ይደበዝዛል ፡፡ የእግዚአብሔር ብርሃን የሰይጣን ክብር ተብሎ የሚጠራውን 

እርኩሰት ያሳያል ፡፡ 

የውሸት መንገድ 
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ዲያቢሎስ በተሳሳተ መንገድ ሊመራዎት ይሞክራል ፡፡ ወደ ሰማይ 

የሚወስደው አንድ መንገድ ብቻ ነው ፡፡ ኢየሱስ “እኔ መንገድ ፣ እውነት እና 

ሕይወት ነኝ” ብሏል። ሰይጣን የተሻለ መንገድ እንዳለው ይነግርዎታል ፣ 

ብዙዎች የሚራመዱበት ሰፋ ያለ መንገድ ፣ ግን ወደ ገሃነም የሚወስደውን 

የዚያ መንገድ መጨረሻ አያሳይዎትም ፡፡ 

ትክክለኛው መንገድ ነው ብለው የሚያስቡት ወደ ሞት ሊያመራ ይችላል 

ሞኝ ሰዎች ሁል ጊዜ ትክክል እንደሆኑ ያስባሉ ፡፡ 

አስተዋይ ሰዎች ምክርን ያዳምጣሉ ፡፡ ጽድቅ የሕይወት መንገድ ነው 

፤ ክፋት ወደ ሞት የሚወስደው መንገድ ነው ፡፡ ”(ምሳሌ 14 12 እና 12 15 

፣ 28) ፡፡ 

የሐሰት ሀብቶች 

ዲያብሎስ የሚሰጠው ሀብት የሐሰት ሀብቶች ናቸው ፡፡ ሀብታሙ ሰው 

ተታልሏል ፣ ሲሞት ወደ ሲኦል ሄዶ ነበርና ፡፡ ይሁዳ በሰላሳ ብር ተፈተነ 

፡፡ ኢየሱስን አሳልፎ በመስጠቱ የዘላለም ሕይወት ፣ የዘላለም ሰላም ፣ 

ዘላለማዊ ደስታ እና ዘላለማዊ ሀብት አጥቷል ፡፡ ሰይጣን ለእንጨት ድንጋይ 

፣ ጊንጥ ለእንቁላል እባብ ደግሞ ለዓሳ ይሰጥዎታል ፡፡ በኢየሱስ ውስጥ 

ፈጽሞ የማይሽረው የዘላለም ሀብት አለን። (ማቴዎስ 7: 7-11) 

ብዙ ሊባል ይችላል ነገር ግን ይህ ነፍሱን ስለ እናንተ የሰጠውን እውነተኛ 

እረኛ እንድትከተሉ ለማስጠንቀቅ ይህ በቂ ነው ፡፡ ኢየሱስ የሆነውን 

እውነተኛ ብርሃን ተከተል። የእውነትን መንፈስ ፣ መንፈስ ቅዱስን ተቀበል ፣ 

የእውነተኛው የወይን ቅርንጫፍ ይሁኑ። የዲያብሎስን ነቢያት ሳይሆን 

እውነተኛውን ነቢይ ኢየሱስን ያዳምጡ ፡፡ ከጣዖታትዎ ((የሐሰት 

አማልክት)) ተመለሱ እና እውነተኛውን አምላክ ያመልኩ ፡፡ 

እውነተኛ አምላኪ ሁን እና እግዚአብሔርን በመንፈስ እና በእውነት አምልክ 

፡፡ የዘላለምን ሕይወት የሚያረካና የሚሰጥ እውነተኛ እንጀራ ኢየሱስ ነው። 

አትሳቱ ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ፣ ሰው የሚዘራውን ያጭዳል ፡፡ 

ዲያብሎስ ከእንግዲህ ወዲያ እንዲያስትህ አትፍቀድ ነገር ግን “እኔ መንገድ 

፣ እውነት እና ሕይወት ነኝ” ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተል። 

 ይህ የወንጌል ትራክት በኮምፒተር ተተርጉሟል ፡፡ ቋንቋውን ማረም 

ወይም ማሻሻል ከቻሉ እባክዎ ቢሮውን በ info@angp.co.za ያነጋግሩ 
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 በክርስቶስ መዳንን ካገኙ ወይም በወንጌል ጽሑፎቻችን አማካኝነት በሌላ 

መንገድ ከተባረኩ እባክዎ ያሳውቁን። እኛ ላመሰግናችሁ 

እወዳለሁ እግዚአብሔር በጸሎታችን ውስጥ ተጨማሪ ከአንተ ጋር, እና 

ያስታውሱ. ከ 540 በላይ ቋንቋዎች ለሆኑ ነፃ የወንጌል ጽሑፎች ፣ 

መጻሕፍትና ትራክቶች እባክዎን እኛን ያነጋግሩን ፡ 
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የሰው ልብ 
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